

สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การใช้รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 29 ต.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว1125 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เรื่อง การใช้รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งเรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทาง และไม่ประจำทางเดินทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางเดินทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา ตลอดจนเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางก่อนการเดินทาง และแจ้งผู้ประกอบการให้แสดงผลการตรวจสอบสภาพรถโดยสารฯ และหรือหนังสือรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกครั้ง
2. แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสาร ให้มีการแนะนำ ชักซ้อม เตรียมการช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนการเดินทางทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๑๖๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/๓๓๖๙

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งเรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางเดินทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางเดินทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา ตลอดจนเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางในพื้นที่ หรือเดินทางไปทัศนศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางก่อนการเดินทาง และแจ้งผู้ประกอบการให้แสดงผลการตรวจสอบสภาพรถโดยสารฯ และหรือหนังสือรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกครั้ง

๒. แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสาร ให้มีการแนะนำ ชักซ้อม เตรียมการช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนการเดินทางทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරี ภาวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สพฐ.ออกหนังสือ **ด่วนที่สุด** เรื่อง
**การใช้รถโดยสารประจำทาง
และไม่ประจำทางในพื้นที่
หรือเดินทางไปทัศนศึกษา**

โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ในการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร สาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง ก่อนการเดินทาง และแจ้งผู้ประกอบการให้แสดงผลการตรวจสอบสภาพรถโดยสารฯ และหรือหนังสือรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกครั้ง
2. แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสาร ให้มีการแนะนำ ชักซ้อม เติร์ยมการช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง

 บ้านนอก